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นายกฯ ฟ้ืนฟูขสมก.วันน้ี ผอ.มัน่ใจ คนร.เห็นชอบ ลดขาดทุน-ปชช.ไดประโยชน

การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) วันพรุงน้ี (8 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

จะเป็นประธานพิจารณาแผนฟ้ืนฟูขสมก. ซึ่งนําเสนอโดยกระทรวงคมนาคม

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผูอํานวยการ ขสมก. เปิดเผยวาแผนฟ้ืนฟูขสมก.มีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ 1. เพื่อลด

ภาระคาครองชีพประชาชน 2. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลภาวะ 3. เพื่อแกไขปัญหาการขาดทุน

ของขสมก. อยางยัง่ยืนและไมเป็นภาระตอภาคัฐ โดยมีเป าหมายคือ หากแผนฟ้ืนฟูฉบับปรับปรุงไดรับการพิจารณา

อนุมติในที่ประชุม จะทําใหขสมก. เดินหน าลดตนทุนจัดหารถใหมใหขสมก. และเอาประโยชนของประชาชนเป็น

หลัก สําคัญคือตองลดคาโดยสารเหลือวันละ 30 บาท ขึ้นกี่เที่ยวกี่สายก็ไดไมจํากัด ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถโดยสาร

ตัดขาดขบวนการเพิ่มหน้ีล ดตนทุนทุกประเภท เผยตอไปน้ี ขสมก.ไมตองลงทุนเองหันมาใชโมเดลเดียวกับตาง

ประเทศจัดจางเอกชนลงทุนจัดหารถเมลใชพลังงานไฟฟ าหรือ NGV เทานัน้ไมกอมลภาวะโดยเฉพาะละอองฝ ุน
pm.2.5

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%af-%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%82%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%81-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%af-%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%82%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%81-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89/


บายวานน้ี (6 มิ.ย.) ผูสื่อขาวรายงานวานายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผูอํานวยการ ขสมก. เผยถึงแผนฟ้ืนฟูกิจการ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ วาเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนตนขอเปรียบเทียบแผนฟ้ืนฟูฉบับเดิมกับแผนฟ้ืนฟูฉบับ

ปัจจุบัน กลาวคือแผนฟ้ืนฟูเดิมนัน้ยังไมตอบโจทยเรื่องของการลดภาระคาโดยสารจากประชานและยังคงสรางภาระ

หน้ีเพิ่มดวยการจัดซื้อรถใหมเพิ่มขึ้นอีก 2,500 คัน โดยตองใชวงเงินกูกวาสองหมื่นลานบาทและใชวิธีการผลักภาระ

ใหประชาชน โดยเพิ่มคาโดยสารจากเดิม 9-15 บาทขึ้นเป็น 15,20,25 บาทเมื่อเปรียบจากแผนเดิมเฉลี่ยคนเดินทาง

ไปกลับ 2.04 เที่ยว/วัน ตองจายคาโดยสารอยางน อย 48 บาท/วัน แตแผนใหมจายทัง้วัน 30 บาท จะขึ้นกี่สายกี่

เที่ยวก็ไดไมจํากัด โดยมีแผนรองรับเรื่องบัตรสวัสดิการแหงรัฐ บัตรนักเรียนหรือบัตรรายเดือน เพื่อเป็นการรองรับผู

โดยสารที่มีรายไดน อย

ที่สําคัญแผนฟ้ืนฟูฉบับปรับปรุงน้ีจะทําใหตนทุนการใหบริการของขสมก. ลดลงจาก 54 บาทตอกิโลเมตร ลดลงเมื่อ

จางเอกชนเดินรถจะเหลือไมถึง 34 บาทตอกิโลเมตร ซึ่งสอดคลองกันกับชอมูลของนายสุเมธ องกิตติกุล ผอ.วิจัย

ดานนโยบายการขนสงและโลจิสติกส ทีดีอารไอ.กลาววา “สิ่งที่เกิดในอดีตของ ขสมก.ที่มีปัญหามากพอสมควรคือ

โครงสรางตนทุนคอนขางสูงไดแกบุคลากรและเชื้อเพลิง ปัจจุบัน ขสมก.มีพนักงานเกือบ 14,000 คน รถ 1 คันตอง

ใชพนักงานขับรถถึง 3 คน ลาสุดมีพนักงานเก็บคาโดยสาร 5,781 คน ตรงน้ีคือตนทุนโครงสรางดายบุคลากร สวน

โครงสรางดานเชื้อเพลิง ถาเปลี่ยนมาใชพลังงานไฟฟ าหรือ NGV ก็จะชวยลดตนทุนไดอีกทาง

นอกจากตนทุนตอกิโลเมตรลดลงแลว แผนฟ้ืนฟูฉบับใหมมีความจําเป็นตองกําหนดเสนทางเดินรถใหมครอบคลุม

ทัว่ทัง้กรุงเทพฯ เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางบนคาโดยสารใหมทัง้วันไดแบบไรรอยตอ ซึ่งแตละเสนทางตองไม

ทับซอนกันเหมือนทุกวันน้ี ที่มีจํานวนรถโดยสารอยูบนทองถนนมากเกินไป ยกตัวอยางเชน เสนทางบนถนน

พหลโยธินเพียงสายเดียวมีเสนทางเดินรถทับกันถึง 30 เสนทาง เฉลี่ยเสนทางละ 30 คัน เทากับมีรถเมล 900 คัน

จอดเรียงรายบนถนนพหลโยธิน รถเมล 1 คันยาว 12 เมตรเทากับเราเสียพื้นที่ถนนไป 10 กิโลเมตร แตถาใชแผน

ฟ้ืนฟูฉบับแกไขปรับปรุงเราจะลดจํานวนรถเมลไดอยางน อยครึ่งหน่ึง โดยสวนตัวตนมีความเชื่อมัน่วา แผนฟ้ืนฟู

ฉบับน้ีตอบโจทยไดทุกขอเชื่อมาเรามาถูกทางแลว “ถาแผนฟ้ืนฟูไมสําเร็จ ผมพรอมพิจารณาตัวเองเปิดทางใหคนอื่น

มาบริหาร ขสมก.” นายสุระชัยกลาวทิง้ทาย


